

สาวตาลยิ้มรับ'ติ-ชม' ขอแรงเชียร์เวทียูนิเวิร์ส

หลังรับตำแหน่ง ก็ถึงเวลาได้พูดคุยทำความรู้จัก น้องน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 กันแบบใกล้ชิดยิ่งขึ้น

เมื่อสาวงาม น้องน้ำตาล ชลิตา พร้อมด้วยรองทั้ง 4 ได้แก่ น้องเทียน อัจฉริ บัวเขียว รองอันดับ 1 ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน, น้องมินท์ ลพัทธ์ รุจิรา ทงกระพันธ์ รองอันดับ 2, น้องศุภกา ณัฐนรี บุญศิริ และ น้องไข่มุก ศรณัฏฐ์ วิทยาเรืองสุข รองอันดับ 3 เดินทางมาขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสด ที่นำเสนอข่าวการประกวดอย่างต่อเนื่อง

"มีทั้งคนชมและคนติคะ" น้ำตาลกล่าวพร้อมยิ้มรับกระแสต่างๆ หลังคว้ามงกุฎ "มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016"



"แต่เราก็เข้าใจคะ เพราะว่าคน 100 คนไม่สามารถชอบเราได้ทุกคน มีคนที่ชอบและไม่ชอบ ตาลจะเก็บสิ่งนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่คุณติเป็นเรื่องของส่วนสูงคะ ซึ่งเข้าใจว่าผู้ที่เป็นนางงามจะต้องสูงเพื่อไปสู้กับนางงามจากทั่วโลก แต่หากมองไปที่มิสยูนิเวิร์ส 2015 ก็มีความสูงเทียบเท่ากับตาลคะ ตอนนั้นตาลสูง 171 ซม. ปีที่แล้วนางงามจากฟิลิปปินส์ยังเป็นมิสยูนิเวิร์สได้ ปีนี้ตาลก็ต้องทำได้คะ ฝากเป็นกำลังใจด้วยคะ" ตาลยังกอดกล่าวพร้อมรอยยิ้มและแวตามุ่งมั่น

หลังเดินสายขอบคุณสื่อมวลชน สาวตาลมีภารกิจสำคัญ เธอเผยว่าก่อนการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ได้บนศาลพระพรหมเอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ว่าถ้าในรอบ 40 คนจะรำชุดเล็กถวาย และหากได้เป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 จะมารำกับบนอีกครั้ง ตั้งใจแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างเต็มที่ "ตาลเคยเรียนนาฏศิลป์มาด้วยคะ ส่วนฤกษ์ยามที่จะไปกับบนคอนนี้ยังไม่มี แต่คิดว่าเร็วๆ นี้แน่นอนคะ"

สาวตาลบอกเล่าความฝันว่า "ตาลฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้น

สบู่ที่สีใหม่ๆ ตอนนี้ตาลเรียนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยความหลงใหลในสบู่ที่สีใหม่ๆ จากการทำตาลได้เพาะเชื้อใหม่ๆ ออกมา ก็พบว่าสวยมากๆ คะ เราสามารถทำเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ในการเพาะเชื้อนั้นๆ อย่างที่เราต้องการ ถ้าเราเก็บแล้วนำกลับมากดูใหม่ก็อาจจะเป็นผลงานเพียงหนึ่งเดียวของเรา อนาคตอยากศึกษาต่อทางด้านนี้ด้วยคะ"



โอลิมปิก 2016 ที่บราซิล ซึ่งมีนักกีฬาตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมแข่งขันด้วย ตาลีขอเป็นแรงเชียร์และกำลังใจให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน คว่าเหรียญมาให้ประเทศไทยมากๆ ค่ะ

ส่วนตาลีเองอยากขอแรงเชียร์แรงใจในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2016 ต้นปีหน้าด้วยค่ะ

ตาลีรับปากว่าจะพัฒนาตัวเองและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของตาลี คว่ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สให้ได้ค่ะ”

ถามต่อว่าในฐานะสาวงามตัวแทนประเทศไทย อยากนำเสนอความเป็นไทยด้านไหนในเวทีประกวดนางงามระดับโลก

น้ำตาลีชดิดากล่าวว่า “ประเทศไทยมีหลาย



ด้านที่เป็น

เอกลักษณ์

เฉพาะของไทย สิ่งที่ดี

อยากนำเสนอต่อเพื่อนๆ นางงาม

และชาวโลก ถ้าเป็นไปได้ตาลีอยากนำ

ชุดสงกรานต์ที่ได้รับรางวัล “ชุดไทย

สร้างสรรค์” ไปประกวดด้วยค่ะ อยาก

ปรับปรุงให้สวยงามยิ่งขึ้น เพื่อนำไป

โปรโมตเทศกาลสงกรานต์ของไทย ตาลีว่า

เป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน

และมีความสุขค่ะ หากเป็นชุดอื่นๆ คิดว่าเป็น

แนวสตรีต แนวลุๆ จะเหมาะกับตาลีค่ะ”

ในการประกวดมิสยูนิเวิร์สปีที่แล้ว รุ่นที่

นางงาม เนท อนิพรณ์ เกลิมบูรณะวงศ์

มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 สร้างผลงาน

ไว้ดี ทั้งคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมจาก

ชุด “ตุ๊กตุ๊ก ไทยแลนด์” และทะลุเข้าไปถึงรอบ 10 คนสุดท้าย สาวตาลีบอกว่า “ตาลีกดคันเล็กน้อยค่ะ (ยิ้ม) แต่ตาลีจะพยายามทำอย่างเต็มที่ที่เนททำไว้แค่ไหน ตาลีจะพยายามให้มากกว่านั้น จะทำให้ได้ค่ะ”

เจ้าของรูปร่างสวยหุ่นดี งามแบบหญิงไทยอย่างนี้ ตาลีเล่าว่าชอบเล่นกีฬาบอลเลย์บอล ฟุตบอล อะไรที่แมนๆ ตาลีเล่นได้หมดค่ะ (หัวเราะ) ตาลีชอบติดตามดูการแข่งขันกีฬา กับครอบครัวเป็นประจำ โดยเฉพาะกีฬา

บอลเลย์บอล

เพราะเชียร์ด้วยกัน

หลายๆ คนแล้วสนุกมากๆ ค่ะ มันส์มาก

“ตอนนี้ใกล้มหกรรมกีฬาครั้งยิ่งใหญ่